

ข่าวเลขที่ 49

8 ธันวาคม 2566

## พาณิชย์ตรวจเข้ม กำกับดูแลราคารับซื้อและการขนย้ายสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความ เป็นธรรมแก่เกษตรกร

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ได้มีนโยบายให้กรมการค้าภายใน กำกับดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพเกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกร เพื่อเป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกรไทย อธิบดีจึงได้สั่งการให้สายตรวจเฉพาะกิจ กรมการค้าภายใน สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดและนายตรวจซังตวงวัด ตรวจสอบผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าเกษตร โดยเฉพาะผู้ประกอบการปาล์มน้ำมัน เช่น โรงสกัดและลานเท ในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญ เพื่อดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสกดราคาซื้อ และให้มีการแสดงราคาซื้อขายอย่างชัดเจน เปิดเผย อีกทั้งได้ยกระดับการตรวจสอบให้เข้มงวดมากขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ตำรวจทางหลวง และศุลกากรในพื้นที่ ตรวจสอบเข้มงวดการขนย้ายน้ำมันปาล์มเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตราคาตกต่ำ โดยมุ่งเน้นตรวจสอบในพื้นที่เขตชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้านต้นทางการขนย้าย และสถานประกอบการปลายทาง เช่น โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม หรือโรงงานผลิตไบโอดีเซล เป็นต้น

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มดิบของไทยขณะนี้ปรับลดลงตามราคาน้ำมันปาล์มตลาดโลกที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากราคาน้ำมันปิโตรเลียมที่ปรับตัวลดลง ประกอบกับผลผลิตพืชน้ำมันโลกโดยเฉพาะถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบทดแทนมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ราคาพืชน้ำมันรวมถึงราคาน้ำมันปาล์มปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกัน โดยปัจจุบันราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลก อยู่ที่ 27.80 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศเฉลี่ยอื่นไหวอยู่ที่ 29.25 – 29.50 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งระดับราคาดังกล่าวไทยไม่สามารถส่งออกแข่งขันได้

อย่างไรก็ตาม จากที่ผู้ประกอบการสามารถผลักดันส่งออกได้ในช่วงที่ผ่านมาทำให้ยังสามารถรักษาระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบให้อยู่ในระดับเหมาะสมได้ สำหรับแนวโน้มผลผลิตเดือนธันวาคม 2566 – มกราคม 2567

คาดว่าจะออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับภาคใต้กำลังเผชิญกับมรสุมกำลังค่อนข้างแรง โดยเฉพาะภาคใต้  
ตอนล่างเป็นอุปสรรคต่อการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน

“ทั้งนี้ ปัจจุบันใกล้เข้าสู่ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่แล้ว ซึ่งอาจมีการตัดปาล์มจำหน่ายจำนวนมาก  
จึงขอเตือนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องการรับซื้อผลปาล์มทะเลลาย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
เงื่อนไขการรับซื้อ ตลอดจนการแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคัมสินค้าน้ำมันปาล์มและ  
ผลปาล์มน้ำมัน หากพบว่า มีการกดราคาซื้อ ต้องระวางโทษสูงสุดจำคุก ไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน  
140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากไม่แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ  
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน  
หรือจนกว่าจะแจ้ง และหากมีการขนย้ายสินค้าเกษตรต้องได้รับอนุญาตก่อนทำการขนย้าย หากฝ่าฝืนต้อง  
ระวางโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติว่า  
ด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบจะดำเนินคดีอย่างเข้มงวด”

ทั้งนี้หากเกษตรกรรายใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายผลปาล์มน้ำมันหรือสินค้าเกษตรอื่น  
รวมทั้งพบเห็นหรือทราบเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1569 กรมการค้า  
ภายใน หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

-----